

Số: 06/2004/CT-UB

Thái Bình, ngày 03 tháng 03 năm 2004

CHỈ THỊ CỦA UBND TỈNH
V/v tăng cường đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc số đề

Những năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và sự ủng hộ của nhân dân; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh ta đã có nhiều tiến bộ. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được củng cố và ổn định vững chắc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, thời gian gần đây tệ nạn cờ bạc, số đề lại có biểu hiện phát triển mạnh ở các xã, phường, thị trấn trong tỉnh gây ra nhiều biểu hiện tiêu cực, ảnh hưởng đến đời sống văn hóa và mất trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Để kịp thời đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả nạn cờ bạc, số đề đang diễn ra, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành, đoàn thể cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, nhân dân hiểu rõ tác hại của tệ nạn cờ bạc, số đề và những quy định của Nhà nước về việc xử lý nghiêm khắc những hành vi tham gia đánh bạc, số đề. Việc tuyên truyền, giáo dục phải gắn chặt với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và việc thực hiện Quyết định số 2080/2001/QĐ-UB ngày 13/12/2001 của UBND tỉnh về thực hiện nếp sống văn hóa để tạo thành một phong trào mạnh mẽ, động viên đồng bào nhân dân tự giác tham gia đấu tranh, tố giác các chủ đề, nơi chứa bạc, những người chơi bạc, chơi đề với cơ quan địa phương và các cơ quan chức năng. Các cấp, các ngành, đoàn thể cần lấy tiêu chí cơ quan, đơn vị, thôn làng, tổ dân phố, dòng họ, gia đình không có tệ nạn cờ bạc, số đề làm tiêu chuẩn bình xét thi đua hàng năm. Các cơ quan thông tin đại chúng và tuyên truyền cần tăng thời lượng, nội dung tuyên truyền. Chú ý nêu gương người tốt, việc tốt trong đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề với phê phán những hiện tượng tiêu cực nhằm tạo dư luận rộng rãi trong xã hội, đồng tình ủng hộ cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và tệ nạn cờ bạc, số đề nói riêng.

2. Công an tỉnh tăng cường công tác trinh sát, nắm chắc tình hình trật tự trị an, an toàn xã hội và tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn tỉnh để kịp thời phối hợp với các cơ quan bảo vệ pháp luật nhanh chóng điều tra, đưa ra xét xử điề m cáo vụ án liên quan đến cờ bạc, số đề nhằm đấu tranh và giáo dục phòng ngừa chung. Kiên quyết xử lý các hành vi đánh bạc, số đề dưới mọi hình thức, đối với những đối tượng cầm đầu, tổ chức và tái phạm phải đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

3. Sở Tài chính chỉ đạo Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình phối hợp với các ngành chức năng và các huyện, thị xã tăng cường quản lý công tác xổ số đi đôi với phát triển mở rộng thị trường xổ số theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại

Công văn 745/TC-TCNH ngày 19/01/2004, đáp ứng nhu cầu của nhân dân và góp phần tăng tích lũy đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương. Căn cứ vào yêu cầu công tác đấu tranh phòng chống tệ nạn cờ bạc, số đề, Sở Tài chính có trách nhiệm cấp lại toàn bộ số tiền xử lý vi phạm hành chính và tiền tịch thu trong các vụ đánh bạc, số đề cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc, số đề bổ sung phương tiện, trang thiết bị làm việc.

Từ nay toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động xổ số để lại cho địa phương phải tập trung đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi ở cơ sở như: Trường học, nhà văn hóa, nhà tình nghĩa, trạm xá.. Hàng năm, trên cơ sở nguồn thu xổ số kiến thiết có thể phân đầu được, các huyện, thị xã bố trí kế hoạch xây dựng một số công trình để gắn biển: "Công trình phúc lợi từ nguồn thu xổ số kiến thiết".

4. Để đạt hiệu quả cao trong công tác chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc, số đề, UBND các cấp phải thành lập Ban chỉ đạo đấu tranh phòng, chống tệ nạn cờ bạc, số đề ở cấp mình. Thành phần Ban chỉ đạo tỉnh, huyện gồm: Đ/c Phó Chủ tịch UBND phụ trách khối Kinh tế làm trưởng ban, đại diện lãnh đạo ngành Công an, Tài chính làm Phó trưởng ban, đại diện các ngành, đoàn thể: Lao động Thương binh xã hội, Văn hóa Thông tin, MTTQ Việt Nam, Viện Kiểm sát nhân dân làm ủy viên. Ở cấp xã, phường, thị trấn Ban chỉ đạo do đ/c Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) UBND làm Trưởng ban, đ/c trưởng Công an, Trưởng ban Tài chính làm Phó trưởng ban, các Ủy viên là đại diện các ngành và tổ chức đoàn thể của cơ sở.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các cấp, ngành, đoàn thể trong toàn tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Công an tỉnh, Sở Tài chính và UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính
- Bộ Công an
- TT Tỉnh ủy
- TT HĐND, UBND tỉnh
- Các sở, ngành, UBND tỉnh, Thị xã
- Lưu VT, TM, NC

**T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

BÙI TIẾN DŨNG